
รายงานการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ประจ าปี 2568 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. หอ้งประชมุ The Gallery I  
The Athenee Hotel Bangkok ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

ก่อนการเปิดการจดัการส่ือสารสองทาง ผูด้  าเนินการประชมุไดใ้หข้อ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัการประชมุ โดยชีแ้จงวา่ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.33/2566 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนรวม และทรสัตท์ี่มีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน ไดป้ระกาศใหย้กเลิกการ
จัดประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี และก าหนดใหก้องทุนรวมจัดใหม้ีช่องทางในการส่ือสารกับผูถื้อหน่วยลงทุนใน
ลกัษณะของการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) ไม่ว่าดว้ยวิธีการพบปะกบัผูถื้อหน่วยโดยตรงหรือดว้ยวิธีการอื่น
ใดเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ และในกรณีที่ผูถื้อหน่วยมีการสอบถามขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ใหจ้ดัท าและ
เปิดเผยสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบเพื่อใหผู้้ถือหน่วยรายอื่นไดท้ราบดว้ยภายใน 14 วนั นบัจากวนัที่มี
การด าเนินการส่ือสารสองทาง  

ทั้งนี ้เพื่อใหเ้ป็นการเขา้ใจง่าย ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอเรียกการจัดการส่ือสารสองทางนีด้ว้ยค าว่า การประชุม
ตามเดิม โดยการประชมุในครัง้นี ้จดัขึน้ ณ หอ้งประชมุ The Gallery I, The Athenee Hotel Bangkok ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Meeting) พรอ้มไดแ้จ้งเก่ียวกับการบันทึกวีดีโอโดยในการประชุมครัง้นี ้โดยมีการบันทึกวิดีโอระหว่างจัดการ
ประชุมเพื่อบันทึกข้อมูล ส าหรับประกอบการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีข้อมูลที่ถูกบันทึก ไดแ้ก่ 
ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในงานประชมุ รวมถึงเนือ้หา ค าถาม ค าตอบ และการแสดงความคิดเห็น
จากผูเ้ขา้รว่มการประชมุ ทัง้นี ้ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถอ่านรายละเอียดประกาศความเป็นส่วนตวัเก่ียวกบัการเขา้รว่มประชมุ
ในลกัษณะของการส่ือสารสองทาง ตามที่ไดแ้จง้ในเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ล าดบัถดัไปผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน าผูเ้ขา้รว่มประชมุดงันี  ้

ผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการทรัพยส์ินโทรคมนาคม 

1) คณุทิพาพรรณ ภทัรวิกรม Executive Director, กลุ่มการลงทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) 

   ประธานท่ีประชมุ 
2) คณุสิรยา ศรีเกษมวงศ ์ Associate Director กลุ่มการลงทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์จ ากดั 
 ผูด้  าเนินการประชมุ 

3) คณุพงษ์สกร วฒันศิรวิิบลูย ์ Program Advisory 
 บรษิัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 ในฐานะผูจ้ดัการทรพัยสิ์นโทรคมนาคม (“TAM”) 



ผู้ดูแลผลประโยชน ์จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

1) คณุอลิสา หวงัจิตต ์  Assistant Vice President ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์ 
 

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด   

1) คณุชาลิสา หุ่นหิรณัยส์าย Senior Manager 
 
เร่ิมการประชุม 

 เริ่มเปิดประชุมเวลา 9.30 น.  โดยคุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)  ไดก้ล่าว
ตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุน พรอ้มไดแ้จง้ว่า เนื่องจากการประชุมในวันนีเ้ป็นการจัดการในลักษณะสองทาง กล่าวคือมิใช่การ
ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปีดังนั้นจึงมิตอ้งนับองคป์ระชุม  ดังนั้นประธาน จึงกล่าวเปิดการประชุม การจัดการ
ส่ือสารสองทาง ประจ าปี 2568 ของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุนรวม”) และขอใหคุ้ณสิรยา  
ศรีเกษมวงศ ์รบัหนา้ที่ด  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการประชุมใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทนุรบัทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทราบว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และเป็นการ
ปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  ก่อนการประชมุในลกัษณะของการส่ือสารสองทาง ประจ าปี 2568 บรษิัท
จดัการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสนอค าถามล่วงหนา้ส าหรบัการส่ือสารสองทาง ประจ าปี 2568 ผ่านทางเว็บไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  ระหว่างวนัท่ี  6 มกราคม 2568  ถึงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2568 
ทั้งนีเ้นื่องจากในระหว่างการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 2567 อาจมีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามใน
ประเด็นเดียวกัน ทางกองทุนจะตอบค าถามหลงัจากเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสอบถามหลงัจากจบการน าเสนอในแต่ละ
หวัขอ้ ในกรณีที่ขอ้สอบถามไม่ซ  า้กนักบัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเขา้มา กองทนุจะรวบรวมและตอบค าถามผูถื้อหน่วยลงทุน
ภายหลงัจากจบการน าเสนอหวัขอ้สดุทา้ย นอกจากนีท้างบริษัทจดัการ ไดด้  าเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญเขา้ร่วมการส่ือสาร
สองทาง ประจ าปี 2568 พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ รวมถึงแจง้ข่าวการเผยแพรบ่นเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 8 เมษายน 2568 เป็นตน้มา เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถพิจารณาขอ้มลู
ในการประชมุ ประจ าปี 2568 ไดท้ราบล่วงหนา้ 
 
ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงระเบียบการประชมุใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้

1. ในแต่ละวาระ จะมีการเปิดโอกาส ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

2. กองทุนรวม ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตดัค าถามหรือการแสดงความเห็นที่ไม่สภุาพ หรือหมิ่นประมาทผูอ้ื่น หรือ
ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการรบกวนการประชมุ และก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นต่อผูเ้ขา้รว่มประชมุรายอื่น 

3. ในกรณีที่มีค  าถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ ๆ ถามเขา้มาเป็นจ านวนมาก เพื่อรกัษาระยะเวลาการประชุม กองทุนรวม 
จะเป็นผูพ้ิจารณา คดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม  



ทั้งนี ้หากมีค าถามที่คงคา้งอยู่ บริษัทจัดการจะชีแ้จงและเผยแพร่ค าตอบผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย และเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ  พรอ้มการเผยแพร่รายงานการประชุมในครัง้นี ้ โดยจะแจง้ผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ หรือภายในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2568 
 
ประธานได้ด าเนินการประชุมตามล าดับวาระ ดังนี ้

ก่อนเขา้สู่เรื่องที่ 1 ผูด้  าเนินการประชุมขอใหคุ้ณพงษ์สกร ในฐานะผูจ้ัดการทรพัยสิ์นโทรคมนาคมของกองทุนรวม 
เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับทรพัยสิ์นโทรคมนาคม ที่กองทุนรวมเขา้ลงทุน ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นหลกัของกองทุนรวม ไดแ้ก่  
เสาโทรคมนาคม และสาย Fiber Optic Cable (FOC) รวมไปถึงการจดัการแผนการจดัการในอนาคต   

คุณพงษ์สกร น าเสนอขอ้มูลทรพัยสิ์นที่กองทุนรวมโดยไดอ้ธิบาย Landscape ของเสาโทรคมนาคม โดยแบ่งเสา
ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ (1) เสาที่ตัง้อยู่บนพืน้ดิน หรือ Ground Base Tower และ (2) ลกัษณะโครงสรา้งของเสาที่อยู่
บนหลังคา หรืออยู่บนโครงสรา้งของตึก หรือ Rooftop Base Tower โดยเสาที่ตั้งอยู่บนพืน้ดิน หรือ Ground Base Tower
ประกอบดว้ยรูปแบบ (1) เสาประเภท Self Support มีลกัษณะขา 4 ขา และก่อขึน้มาจากกวา้งไปสู่แคบขึน้ไปดา้นบน ความสงู
ประมาณ 37 - 60 เมตร จะมีลกัษณะที่แข็งแรงที่สดุ (2) เสาประเภท Guyed Mast ลกัษณะเสาบาง ๆ และโครงสรา้งตัง้อยู่ได้
โดยที่มีระบบสายสลิงในการยึดเกาะ มีความสงูประมาณ 36 - 60 เมตร  (3) เสาประเภท Stub มีลกัษณะเป็นแท่งสงูแบบตรง ๆ 
ขึน้ไป โดยจะมีลกัษณะที่ใกลเ้คียงกับเสาประเภทแรกคือ Self Support แต่มีความสงูที่นอ้ยกว่า โดยมีความสงู 22 - 37 เมตร 
โดยประมาณ  

ถัดมาคุณพงษ์สกรไดอ้ธิบายเก่ียวกับเสาประเภทที่ตัง้อยู่บนอาคาร หรือเรียกว่า Rooftop Tower โดยมีเสาประเภท 
(1) Mounting Pole เป็นลกัษณะเสาที่วางอยู่ตามมมุของตวัอาคาร โดยมีความสงูประมาณ 9 เมตร (2) เสาประเภท Guyed 
Pole มีลกัษณะที่มีสลิงยึด ความสงูประมาณ 14 เมตร (3) เสาประเภท Mono Pole มีลกัษณะเป็น Pole ที่ตัง้ขึน้ไป มีความสงู
ประมาณ 6-9 เมตร สูงขึน้ไปจากที่ติดตั้งบนตัวอาคาร (4) Auto Stable มีลักษณะคลา้ยเสาประเภท Mounting Pole แต่
สามารถขยบัไดเ้พื่อความมีเสถียรภาพ และเสาประเภทสดุทา้ย (5) Wall mount มีลกัษณะที่ยึดเกาะกบัโครงสรา้งของตกึ หรือ
โครงสรา้งของสิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ เพื่อใหอ้ยู่ได ้มีความสงูประมาณ 3 เมตร ทัง้นีโ้ดยภาพรวมส าหรบัเสาประเภท Rooftop นีจ้ะมี
ความสงูไม่เกิน 9 เมตร ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และใชค้วามสงูของอาคารเป็นตวัช่วยท าใหส้ามารถส่งสญัญาณกระจาย
ไปตามจดุต่าง ๆ ได ้ 

คุณพงษ์สกร ไดใ้หข้อ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับจ านวนเสาทัง้หมดของกองทุนรวม โดยแบ่งเป็นเสากรรมสิทธ์ิของกองทุน 
จ านวน 9,727 ตน้ และมีเสาส่วนท่ีจะไดร้บัโอนมาเป็นกรรมสิทธ์ิจาก AWC อีกประมาณ 4,000 กว่าตน้ และเสาจาก BFKT 
ประมาณ 1,400 ตน้ รวมแลว้กองทนุจะมีเสาจ านวนประมาณ 16,000 ตน้ มีต  าแหน่งที่ตัง้กระจายอยูค่รอบคลมุทั่วประเทศไทย 
เพื่ออ านวยให ้Mobile Operator หรือ IoT สามารถให้บริการไดค้รอบคลุม โดยสามารถแบ่งออกเป็นเสาประเภท Rooftop 
จ านวนประมาณ 3,000 ตน้ และประเภท Ground Base ประมาณ 13,000 ตน้  



ถัดมาคุณพงษ์สกรไดอ้ธิบายเก่ียวกับสาย Fiber Optic Cable (สาย FOC) หรือสายใยแกว้น าแสง โดยสาย FOC มี
ไวเ้พื่อในการส่ือสารสญัญาณจากขอ้มลูดิจิตอลเป็นสญัญาณแสงเพื่อส่งขอ้มลูไดไ้กลขึน้ และมีความจุมากขึน้  ลกัษณะส่วน
ใหญ่จะเป็นการพาดอยู่บนเสาไฟฟ้า และมีการใชแ้สงในการส่ือสารขอ้มลูจากจดุ A ไป จดุ B  นอกจากนีส้าย FOC บางส่วนได้
มีการยา้ยจากที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าลงดิน ตามนโยบายของภาครฐั โดยในกรณีที่มีการยา้ยสายลงดินนัน้ ทางกลุ่มทรูจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี ้กองไม่มีภาระค่าใชจ้่ายส่วนนีแ้ต่อย่างใด โดยปัจจุบนัเสน้ทางที่น าสาย FOC ที่ลงดินแลว้ จะอยู่
บนถนนเสน้หลกัของกรุงเทพฯ เช่น ถนนสขุุมวิท ถนนพหลโยธิน และถนนพระราม 4 – ถนนสีลม ส่วนตามต่างจงัหวดัจะเริ่มที่
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 

ล าดับถัดมา ผู้ด  าเนินการประชุมให้ขอ้มูลภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยจากบทวิเคราะหอ์ุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของ SCB EIC  คาดการณว์่า 

• ในปี 2568 รายไดข้องผูป้ระกอบการธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom Operator) มีแนวโนม้เติบโตประมาณ 2.8% YOY 
ซึ่งชะลอตวัจากในช่วงก่อนหนา้ที่เติบโตเฉล่ียประมาณ 5.8%  

• การเติบโตของรายไดข้องผูป้ระกอบการธุรกิจโทรคมนาคมมาจาก 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

1) การเติบโตของรายไดธุ้รกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยเฉพาะปรมิาณการใชข้อ้มลู ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่มีแนวโนม้เพิ่ม
สงูขึน้จากสดัส่วนการใชง้านผ่านโครงข่าย 5G ที่เพิ่มขึน้ และการพฒันาคณุภาพสญัญาณของผูใ้หบ้รกิาร ท าใหร้ายไดเ้ฉล่ียมี
โอกาสเติบโต  

2) การเติบโตของรายได ้ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตประจ าที่ หรือ Fixed Broadband Internet จากการพฒันาคณุภาพบรกิาร 
การน าเสนอแพ็คเกจ และบรกิารเสรมิที่หลากหลาย เพื่อผลกัดนัใหผู้บ้รโิภคเลือกใชแ้พ็คเกจราคาสงูขึน้ และ  

3) การเติบโตของ รายไดจ้ากธุรกิจอื่นท่ีไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น บรกิารดา้นความบนัเทิง เป็นตน้ 

ภาพรวมของมูลค่าตลาดโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

ในปี 2568 มีแนวโนม้เติบโตประมาณ 1.4% และปรบัเพิ่มขึน้เป็นเฉล่ียที่ 1.6% ในระยะกลางหรือในระยะ 3 ปี ขา้งหนา้ โดย
ปัจจยัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ mobile ไดแ้ก่ 

1. การเติบโตของปริมาณการใชข้อ้มลูผ่านโทรศพัทม์ือถือตามสดัส่วนการใชง้านโครงข่าย 5G ที่เพิ่มขึน้ และ

การพฒันาคณุภาพสญัญาณ เช่นความเรว็ในการ download ขอ้มลู เป็นตน้ 

2. การแข่งขนัทางดา้นราคาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ มีโอกาสท าใหอ้ตัราค่าบรกิารเฉล่ียเติบโตได  ้

3. การเพิ่มขึน้ของผูใ้ชง้านโทรศพัทม์ือถือ ทัง้ในระบบเติมเงินตามภาคการท่องเที่ยวที่กลบัสู่ระดบัปกติ และ
ระบบรายเดือนผ่านการน าเสนอแพ็คเกจที่มีความคุม้ค่า 



ส าหรบัภาพรวมของตลาดอินเทอรเ์น็ตประจ าที่ ในปี 2568 มีแนวโนม้เติบโตเพิ่มขึน้ประมาณ 3.9% จากปี 2567 และคาดว่าจะ
เติบโตต่อเนื่องเฉล่ีย 3.3% ในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ โดยปัจจยัที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ Fixed Broadband Internet ไดแ้ก่ 

1. การเติบโตของจานวนผูใ้ชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตประจ าที่โดยมีปัจจยัหนนุหลกัจากการพฒันาคณุภาพบรกิาร 
เช่น ความเรว็ในการ download/upload และการน าเสนอตวัเลือกแพ็คเกจที่หลากหลาย  

2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่ตอ้งการใชง้าน Internet คุณภาพดี และเหมาะสมกับการใช้งาน ท าให้การ

แข่งขันเป็นไปในเชิงคุณภาพมากขึน้ รวมถึงการน าเสนอบริการเพื่อความคุม้ค่า เพื่อผลักดันใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกใช้

แพ็คเกจที่มีราคาสงูขึน้  

ส าหรับส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจโทรศัพทเ์คลื่อนที ่ 

• ภายหลงัการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC ท าให ้TRUE กา้วขึน้มาเป็นผูน้  าตลาด โดยมีส่วนแบ่งตลาด 53% ในปี 
2567 

• EIC คาดการณว์่าในปี 2568 ส่วนแบ่งตลาด ยงัคงอยู่ในระดบัเดียวกนักบัปี 2567 

• TRUE และ DTAC ตอ้งใหบ้รกิารแยกกนัเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามมติ กสทช. 

ส าหรับส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบรอดแบนด ์ 

• EIC คาดการณ์ว่าภายหลังการเข้าซือ้กิจการ 3BB ของ AIS ท าให้ AIS มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็น 42% ในปี 2567 
รองลงมาคือ TRUE ที่ 32% 

•  EIC คาดการณว์่าในปี 2568 ส่วนแบ่งตลาด ยงัคงอยู่ในระดบัเดียวกนักบัปี 2567 

 
ประธานได้ด าเนินการประชุมตามล าดับเร่ือง ดังนี ้

เร่ืองที ่1 รับทราบการจัดการกองทุนในเร่ืองส าคัญ และแนวทางการจัดการในอนาคต 

โดยผูด้  าเนินการประชมุ เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

การจัดการกองทุนในเร่ืองทีส่ าคัญ 
 1. กองทุนรวมสิน้สุดสัญญาเช่ากับบริษัทดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (DTN) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังจากที่ DTN 
ทยอยลดจ านวนการเช่าลงตัง้แต่กลางปี 2566 อันเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (“TRUE”) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“DTAC”) ส่งผลให ้DTN และ TRUE ตอ้งการ
ลดค่าใชจ้่ายในส่วนท่ีซ า้ซอ้นกนั  
 2. กองทนุรวมมีการช าระคืนเงินกูย้ืมในปี 2567 รวมเป็นจ านวนประมาณ 1,254 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามสญัญากูย้ืม 
เงิน และเป็นไปตามที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และไดแ้ถลงต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทราบในการจัดการส่ือสารสองทาง
ประจ าปี 2567 (Two-way Communication) 



 3. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (“TUC”) ซึ่งเป็นผูเ้ช่าเสาหลักของกองทุนรวมแจง้ความ
ประสงคใ์หม้ีการด าเนินการปรบัปรุงและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพเสาโทรคมนาคมที่เก่ียวขอ้งโดยการแทนที่เสาโทรคมนาคม
ดังกล่าวดว้ยเสาโทรคมนาคมที่ปัจจุบัน TUC เป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิซึ่งรวมถึงเสาโทรคมนาคมท่ี TUC ไดร้บัสิทธิมาโดยผลของ
กฎหมายจากการควบรวมกิจการกบับรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั (DTN) ที่ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีที่ครอบคลมุการใหบ้รกิารโทรคมนาคม
มากยิ่งขึน้ หรือเป็นเสาโทรคมนาคมที่มีคุณลกัษณะที่เหมาะสมแก่การใหบ้ริการโทรคมนาคมมากกว่า โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโครงข่ายและใหบ้ริการโทรคมนาคมแก่ผูใ้ชบ้ริการ และลดจ านวนเสาโทรคมนาคมที่
ซ  า้ซอ้นกนั โดย TUC จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าที่ปรกึษาทางดา้นเทคนิค เป็นตน้ 

4. กองทุนรวมมีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนจ านวน 11,007.42 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการเปล่ียนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทนุรวม อนัเป็นผลมาจากการปรบัตวั
เพิ่มขึน้ของอตัราคิดลด ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามมมุมองของผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ ทัง้นีก้ารลดลงของมลูค่าเงินลงทนุดงักล่าว เป็นรายการทางบญัชีที่ไม่ไดม้ีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจรงิ 
 
แนวทางการจัดการในอนาคต 

1. ตามที่สญัญาเงินกูย้ืม ปี 2563 และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม ของกองทนุรวมครบก าหนดช าระคืนเงินกูย้ืมในวนัที่ 6 
มีนาคม 2568 กองทนุรวมจึงไดเ้จรจากบักลุ่มธนาคารผูใ้หสิ้นเชื่อเงินกูย้ืมตอ่กองทนุรวม และไดเ้ขา้ท าสญัญากูย้ืมเงนิฉบบัใหม่ 
เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีขอ้สรุปส าคญัไดแ้ก่ 

 

 
 
2.  กองทุนรวมไดส่้งหนังสือ Exercise Notice ต่อบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด (“BFKT”) เพื่อแจง้ความ

ประสงคท์ี่กองทุนจะใชสิ้ทธิในการซือ้ทรพัยสิ์นโทรคมนาคมของ BFKT จ านวนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบนัอยู่ภายใตรู้ปแบบการลงทนุใน
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจาก BFKT โดยมีราคาใช้สิทธิเป็นเงินจ านวน 10 ลา้นบาท ตามสัญญาโอนขาย
ทรพัยสิ์นและสิทธิรายได ้ทัง้นีอ้ยู่ในระหว่างการตรวจสอบขอ้มลู และการด าเนินการของกองทนุรวม  

 

 



ส าหรบัทรพัยสิ์นภายใต ้AWC จะท าการโอนกรรมสิทธ์ิมาท่ีกองทนุโดยอตัโนมตัิโดยที่กองทนุไม่มีภาระค่าใชจ้่ายใด ๆ 
ส าหรบัการรบัโอนกรรมสิทธ์ิเสาดงักล่าว ทัง้นีส้  าหรบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนจะรบัโอนกรรมสิทธ์ิมานัน้ จะมีเสาของ AWC จ านวน
ประมาณ 400 ตน้ และเสา BFKT จ านวนประมาณ 50 ตน้ กองทุนจะไม่รบัโอนกรรมสิทธ์ิมาเน่ืองจากเป็นส่วนท่ีอาจจะติด
ประเด็นทางกฎหมายเร่ืองของเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน โดยรูปแบบโครงสรา้งการลงทนุจะเปล่ียนจากการซือ้สิทธิในกระแสรายไดเ้ป็น
กรรมสิทธ์ิ และกองทนุจะไดร้บัเงินในรูปแบบค่าเช่า  

3. แผนในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ กองทนุรวม และบรษิัท บรษิัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการ
ทรัพย์สินโทรคมนาคม มีแผนที่จะจัดหาผู้เช่ารายอื่น เพื่อเช่าทรัพย์สินในส่วนที่ เหลือของกองทุน ( Available Slots) 
นอกเหนือไปจากส่วนที่มีการเช่าใชโ้ดยผูเ้ช่าหลกั อย่างไรก็ตามการตดัสินใจเช่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมของผูเ้ช่ารายอื่นนัน้ 
ขึน้อยู่กบัแผนกลยทุธภ์ายในองคก์รของผูเ้ชา่ พืน้ท่ีตัง้ทรพัยสิ์นของกองทนุ รวมไปถึง Capacity ของทรพัยสิ์นของกองทนุว่าตรง
ตามความตอ้งการของผูเ้ช่ารายอื่นดว้ยหรือไม่ เป็นตน้ โดยผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญใหคุ้ณพงษ์สกร น าเสนอเก่ียวกับแนว
ทางการจดัการกองทุนในอนาคต เช่น กลยุทธ์การตลาดในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ เป็นตน้  โดยคุณพงษ์สกร ไดน้ าเสนอขอ้มลู 
กลยทุธก์ารตลาดซึ่ง TAM มีกลยทุธ ์3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. Customize - หรือ Tailor-made เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั และพยายามเจรจาในลกัษณะที่เป็น

สญัญาระยะเวลามากกว่า 3 ปี ขึน้ไป 

2. Lean & Flexible กล่าวคือพยายามท าทกุอย่างใหร้วดเรว็ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

3. Dedicate Team มีความตัง้ใจที่จะใหบ้รกิารอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ Best Service  

โดยปัจจุบันนอกจากกลุ่มทรูที่เป็นผูเ้ช่าหลัก กองทุนรวมมีผูเ้ช่ารายอื่นทั้งหน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน โดย
หน่วยงานภาครฐัที่เป็นผูเ้ช่าทรพัยสิ์นกองทุน เช่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  (มหาชน) (NT) บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั ซึ่งท าการเช่าเสากองทนุบรเิวณที่ใกลส้นามบิน เพื่อใชใ้นการส่ือสาร นอกจากนีย้งัมีบรษิัท UIH ซึ่งเป็นผูเ้ช่า
สาย FOC เป็นตน้  

ส าหรบัโอกาสในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ในอนาคต ทาง TAM ไดม้ีการเจรจากับ Operator รายอื่น ๆ รวมไปถึงบริษัทท่ี
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ IoT หรือบริษัทที่ผลิตเก่ียวกับ Solar Cells เนื่องจากยงัมีพืน้ที่ว่างส าหรบัติดตัง้แผง Solar Cells ไดเ้ป็น
ตน้ นอกจากนีก้ลยุทธ์ทางการตลาดนั้น จะเห็นไดว้่าในปัจจุบันการให้บริการเก่ียวกับ IoT หรือ Internet of Things มีการ
ใหบ้ริการมากขึน้จากการพัฒนาโครงข่ายระบบ 5G และความตอ้งการของผูบ้ริโภคและการผลิตที่มากขึน้ โดยมูลค่าตลาด
อุปกรณ ์IoT ของประเทศไทยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยู่ที่ 15.8% ต่อปี ส าหรบัประเภทธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบั IoT ที่เห็นไดช้ดัใน
ปัจจุบนัไดแ้ก่อุตสาหกรรมยานยนต ์ซึ่งจะมีการใชง้านอุปกรณ ์IoT สงูที่สดุ และมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสงูที่สดุ ซึ่งเป็นผลมา
จากการเติบโตของการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย รวมไปถึงการใชง้าน IoV หรือ Internet of Vehicle ซึ่งทรพัยสิ์น
ของกองทนุรวม DIF จะมีเพื่อใหร้องรบัในการติดตัง้อปุกรณเ์พื่อใหบ้รกิารในดา้นต่าง ๆ ของ Operator หรือ Business Partner 
เช่น Smart Car, Smart Home, Smart Factory และ Smart City ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต รวมไปถึงการน าระบบ AI เขา้
มาใชเ้พื่อเสริมการใหบ้ริการที่ครอบคลมุมากขึน้  ,หน่วยงานภาครฐั เช่น กสทช. รวมไปถึงผูใ้หบ้ริการต่างๆ เพื่อที่จะมาเช่าใช้
ทรพัยสิ์นของกองทนุ และสรา้งรายไดเ้พิ่มเพื่อทดแทน DTAC ที่มีการลดการเช่าใชล้ง 



ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามค าถาม โดยมีผู้สอบถามเข้ามาดังนี ้

ค าถามที ่1 ระบบสื่อสารสัญญาณอินเตอรเ์น็ต หรือข้อมูลทีน่อกจากผ่านเสาสัญญาณ หรือ Fiber Optic หรือ
ผ่านระบบดาวเทยีม มีผลต่อการให้บริการอย่างไรบ้าง และมีผลต่อกองทุน DIF อย่างไร   

ค าตอบ คณุพงษ์สกร ใหข้อ้มลูว่า ในปัจจบุนัการส่ือสญัญาณที่ตอ้งการความเรว็ และความจทุี่ค่อนขา้งสงูส่วนใหญ่
จะใชผ่้าน Fiber Optic หรือสญัญาณ 5G เพื่อใหส้ามารถรบัความจแุละความเร็วที่ดีขึน้ ส่วนการใหบ้รกิาร 
Satellite หรือดาวเทียมจะมีราคาในการใหบ้รกิารท่ีค่อนขา้งสงูเมื่อเทียบต่อ Mbs หรือความเรว็และความจ ุ
นอกจากนีข้อ้ดีของดาวเทียมคือ การใหบ้รกิารในพืน้ท่ีทรุกันดาร หรือพืน้ท่ีห่างไกล หรือพืน้ท่ีทางทะเล เป็น
ตน้ ซึ่งดาวเทียมจะถือเป็นเครื่องมือในการใหบ้ริการที่มาช่วยสนบัสนุน Infrastructure ที่เป็นพืน้ฐานหลัก 
หรือเป็นส่วนท่ีช่วยส่งเสรมิการใหบ้รกิารท่ีครอบคลมุมากขึน้  

 

ค าถามที ่2 การปรับปรุงเสาโทรคมนาคมมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และค่าเช่าจ านวนเสาจากการลดเสา
ซ า้ซ้อนหรือไม่ และรายได้จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่า เนื่องจากการปรบัปรุงเสาโทรคมนาคม เป็นความประสงคข์อง TUC ซึ่งปัจจบุนั
เป็นผู้เช่าหลักของกองทุน เสนอให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเสาโดยการเปล่ียนเสาทดแทนดว้ยเสา
โทรคมนาคมของ TUC เอง รวมถึงเสาที่ไดม้าอย่างถกูกฎหมายจากการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC 
ดังนั้นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ TUC จะเป็นผูร้บัผิดชอบทั้งหมด โดยมีค่าใชจ้่ายหลักไดแ้ก่ ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย และค่าที่ปรกึษาทางดา้นเทคนิค  

ส าหรบัรายไดข้องกองทนุยงัคงไดร้บัตามเดิม ไม่มีการเปล่ียนแปลงไปกล่าวคือ มีการตกลงค่าเช่าไวแ้ลว้กบั
ผูเ้ช่าหลกัตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าที่เหลืออยู่ซึ่งจะสิน้สดุสญัญาเช่าในปี 2576 ดงันัน้ในส่วนของรายได้
ค่าเช่า กองทนุยงัคงไดร้บัตามสญัญาเช่าที่ตกลงกนัและไม่ไดร้บัผลกระทบ   

 

ค าถามที ่3 การจัดการในอนาคต โดยหาผู้เช่ารายอื่นเพิ่มมีแนวโน้มจะหาผู้เช่าได้เพิ่มจริงในปี 2568 หรือไม่ 
อย่างไร   

ค าตอบ คุณพงษ์สกร ชีแ้จงว่า มีการเจรจากับผูเ้ช่ารายอื่นที่เป็นผูเ้ช่าปัจจุบันของกองทุนถึงโอกาสที่จะมีการเช่า
ทรพัยสิ์นของกองทนุเพิ่ม รวมถึงผูเ้ช่ารายใหม่ อย่างไรก็ตามมีขอ้จ ากดัของ TAM ในฐานะผูจ้ดัการทรพัยสิ์น
โทรคมนาคม คือ ผู้เช่าที่จะมาเช่าทรัพยสิ์นของกองทุนตอ้งเป็นผู้ที่ไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เก่ียวกับโทรคมนาคมจากกสทช. เท่านั้น ซึ่งก็จ ากัดเฉพาะกลุ่ม ทั้งนีก้ารเช่าใช้ทรัพยสิ์นของกองทุนจะ
เกิดขึน้ไดจ้ะตอ้งตรงตามความตอ้งการ และตอบโจทยก์ารใหบ้รกิารของผูเ้ช่าดว้ยเช่นกนั   

 

 



ค าถามที ่4 การส ารองคืนเงนิกู้ยืมจะมีผลต่อเงนิปันผลหรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงว่า ตามที่กองทุนไดท้ าการรีไฟแนนซเ์พื่อช าระคืนเงินกูย้ืมฉบบัเดิมที่ครบก าหนด
ช าระ และเขา้ท าสญัญากูย้ืมเงินฉบบัใหม่ช่วงตน้เดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีขอ้ก าหนดว่ากองทนุ
จะตอ้งช าระคืนเงินตน้สดัส่วน 30% ของวงเงินกูย้ืมฉบบัใหม่ หรือคิดเป็นประมาณ 3,400 ลา้นบาท ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี โดยในปี 2568 กองทนุจะตอ้งส ารองเงินเพื่อจา่ยคืนเงนิตน้จ านวนประมาณ 1,356 ลา้นบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งกองทุนมีภาระจ่ายคืนเงินตน้ประมาณ 1,254 ลา้นบาท ดงันัน้ในปี 2568 กองทุน
จะตอ้งส ารองเงินเพื่อจ่ายคืนเงินตน้เพิ่มขึน้ประมาณ 100 ลา้นบาท ซึ่งจะกระทบต่อเงินปันผลคิดเป็น
ประมาณ 0.01 บาท/หน่วย/ปี หรือคิดเป็นจ านวน 1 สตางค ์ 

ประธาน ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมว่า กองทุนไดม้ีการเจรจาในการรีไฟแนนซ ์รวมถึงแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ที่มี
การปรบัลดลง ซึ่ง ณ ปัจจบุนัเริ่มเห็นผลในการประหยดัคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ ดงันัน้ผลกระทบเรื่องการจ่ายเงนิ
ปันผลอาจจะไม่ถึงตามจ านวนที่แจง้ไปเบือ้งตน้  

 

ค าถามที ่5 พืน้ที่ตั้งเสาของกองทุน DIF อยู่ในพืน้ที่ทับซ้อนกับเสาเดิมของ DTAC มากน้อยอย่างไร และจะ
ส่งผลต่อ Utilisation rate ของเสา DIF อย่างไรภายหลังปี 2576  

ค าตอบ คุณพงษ์สกร ชีแ้จงว่า เสาของ TRUE กับ DTAC ที่มีการควบรวมกนัแลว้และมีการทบัซอ้นกันนัน้ จะมีการ
ยุบรวมเสา ในขณะที่อาจจะมีการยุบรวมหรือเปล่ียนเสาทดแทนกับเสาของกองทุน DIF อย่างไรก็ตาม
กองทนุ DIF จะยงัคงมีจ านวนเสาเท่าเดิมตามจ านวนที่กองทนุเขา้ลงทนุ เพียงแต่อาจจะมีการยา้ยต าแหน่ง
ที่ตัง้ หากยงัคงสามารถใหบ้รกิารและมีรายไดเ้ป็นไปตามสญัญาเช่าที่ท  าไวก้บัผูเ้ช่าหลกั ดัง้นัน้กองทนุ DIF 
จึงไม่ไดร้บัผลกระทบ และยงัคงไดร้บัรายไดไ้ปตลอดจนถึงปี 2576  

 ประธานใหข้อ้มลูเพิ่มเติมว่า กรณีที่มีการเปล่ียนทดแทนเสาของกองทุนที่มีการทบัซอ้นกันของกลุ่มทรู ท า
ให้ในแง่ของ Operator คือกลุ่มทรูและ DTAC มีการใช้เสาที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังที่มีการเปล่ียนเสา
ทดแทนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ กล่าวคือเสาที่ยังคงเหลืออยู่จะเป็นเสาที่มีการใชง้านจริง  ดังนั้น
ภายหลงัปี 2576 ในแง่ของการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มทรู และ DTAC ยงัคงใหบ้รกิารอยู่
ต่อไป ดงันัน้การท่ีกองทนุกบักลุ่มทรูจะมีการเจรจาต่อสญัญาเช่าจึงมีความเป็นไปไดส้งู จึงเป็นประโยชนใ์น
ภาพระยะยาวของกองทนุ DIF  

 

ค าถามที ่6  กองทุนรวมมีแผนทีจ่ะรีไฟแนนซเ์พื่อลดต้นทุนทางการเงนิหรือไม่  

ค าตอบ ประธานชีแ้จงว่า ปัจจบุนักองทนุไดท้ าการรีไฟแนนซว์งเงินกูย้ืมประมาณ 10,000 ลา้นบาท ในช่วงตน้เดือน
มีนาคมที่ผ่านมา และกองทุนมีก าหนดที่จะท าการรีไฟแนนซ์ของวงเงินกูท้ี่เหลือในปี 2570 ซึ่งทางกองทุน
มองว่าในช่วงที่กองทุนมีวงเงินกูอ้ยู่ทัง้ 2 วงเงิน กองทุนพยายามที่จะหาจงัหวะในการเขา้ท า Swap อตัรา



ดอกเบีย้เพื่อลดภาระค่าใชจ้่าย ถา้มีจงัหวะในการเขา้ท าจะมีการเปิดเผยทางงบการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
รบัทราบ  

 

ค าถามที ่7 ภายหลังปี 2569 ที่ TRUE และ DTAC สามารถ Operate ร่วมกันได้เต็มที่จะมีผลต่อกองทุน DIF 
หรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ คณุพงษ์สกร ชีแ้จงว่า เมื่อ TRUE และ DTAC ควบรวมกนัแลว้ ในแง่ของทรพัยสิ์นของกองทนุ DIF จะยงัคง
มีจ านวนเท่าเดิมตามที่กองทุนเข้าลงทุน กล่าวคือจะยังคงมีเสาจ านวนประมาณ 16,000 ตน้ ตามเดิม 
หากแต่จะสามารถมอีปุกรณข์องทัง้ TRUE และ DTAC มาติดตัง้บนเสาเดียวกนั เพื่อเสรมิสรา้งความเชื่อมั่น
ในแง่ของรายไดว้่าจะมีผูเ้ช่าแน่นอน ในแง่ของการใหบ้รกิารไม่ว่าจะเป็นผ่านโครงข่าย 4G, 5G หรือ 6G ใน
อนาคต ท าใหส้ามารถมั่นใจไดว้่ากองทนุ DIF จะยงัคงมีรายไดต้่อไปในอนาคต  

 

ค าถามที ่8  การย้ายสาย Fiber Optic ลงใต้ดิน จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ และใครเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

ค าตอบ ประธาน ชีแ้จงว่า ตามสญัญาที่ตกลงกนักลุ่มทรูจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการยา้ยสาย FOC ลงใตด้นิ 
ซึ่งตามที่คุณพงษ์สกร ไดเ้รียนใหข้อ้มลูก่อนหนา้ กล่าวคือกองทุน DIF ไม่มีค่าใชจ้่ายใด ๆ ส าหรบัการยา้ย
สาย FOC ลงใตด้ินที่ผ่านมา   

 

ค าถามที ่9  การสิน้สุดสัญญาเช่าของผู้เช่าหลักคอื TRUE ทัง้เสาสัญญาณ และสาย จะหมดสัญญาเช่าเม่ือไหร่ 
และโอกาสในการต่อสัญญาเช่าเพิ่มเติม  

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงว่า ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุเขา้ลงทนุหลกั ๆ จะประกอบดว้ยเสาโทรคมนาคม และสาย 
FOC โดยในส่วนของเสา สญัญาเช่าจะสิน้สดุลงในปี 2576 ส าหรบัสาย FOC หากมองในแง่ของรายไดค้่า
เช่าที่ไดร้ับแน่นอน สัญญาเช่าสาย FOC จะสิน้สุดลงในปี 2576 เช่นเดียวกับเสา หากแต่สาย FOC มี
เงื่อนไขเพิ่มเติม 2 ขอ้ ไดแ้ก่  

(1) ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเตอรเ์น็ตของกลุ่มทรูเกิน 33% หรือ  

(2) รายไดข้องธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเตอรเ์น็ตของกลุ่มทรูเกิน 16,500 ลา้นบาท ในกรณีที่เขา้เงื่อนไขเพียง

ขอ้ใดขอ้หนึ่ง กลุ่มทรูจะตอ้งเช่าสาย FOC ยาวสงูสดุอีกไม่เกิน 10 ปี หรือสิน้สดุที่ปี 2586 ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัว่าในอนาคต ในส่วนของใบอนญุาตประกอบธุรกิจบรอดแบนดข์องกลุ่มทรูที่จะไดร้บัจะมีระยะเวลา

ก่ีปี หากแต่การเช่าสาย FOC กลบัในกรณีที่เขา้เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งขา้งตน้ จะเช่ายาวสงูสดุไปอีกไม่

เกิน 10 ปี อย่างไรก็ตามในแง่ของรายไดจ้ากธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเตอรเ์น็ตของกลุ่มทรู ณ สิน้ปี 2567 

มีรายไดอ้ยู่ที่ประมาณ 24,000 ลา้นบาท ซึ่งเกินกว่า 16,500 ลา้นบาท เป็นที่เรียบรอ้ย จึงมีแนวโนม้ที่



กลุ่มทรูจะตอ้งเช่าสาย FOC ต่อไปอีก ซึ่งยังคงตอ้งพิจารณารายไดธุ้รกิจบรอดแบนด์ของกลุ่มทรูใน

อนาคตประกอบดว้ยเช่นเดียวกนั   

 

ค าถามที ่10 เสาโทรคมนาคมของกองทุนมีปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพอย่างไรเม่ือเทยีบกับเสาของ TUC ทีน่ ามา
แลก  

ค าตอบ คุณพงษ์สกร ชีแ้จงว่า เสาของ TRUE จะมีอุปกรณข์อง TRUE อยู่ และเสาของ DTAC จะมีอุปกรณข์อง 
DTAC อยู่  ในกรณีที่มีการยบุรวมเสาจะเป็นการถอดอปุกรณข์อง DTAC จากเสาเดิมมาอยู่บนเสา TRUE s
หรือเป็นการถอดอปุกรณจ์ากเสา TRUE มาอยู่บนเสาของ DTAC ซึ่งอาจจะมีการเปล่ียนเสาทดแทนกบัเสา
ของกองทุน DIF ตามที่ใหข้อ้มลูก่อนหนา้นี ้ดงันัน้ในเสา 1 ตน้ จะมีอุปกรณข์องทัง้ TRUE และ DTAC อยู่
เพื่อใหบ้ริการ ดัง้นัน้โดยในแง่ของหลกัการแลว้จ านวนเสาของกองทุน DIF จะยงัคงมีจ านวนเท่าเดิม และ
รายไดค้่าเช่าของกองทนุจะยงัคงไดร้บัเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีตกลงกนัยาวไปจนถึงปี 2576 ตามระยะเวลา
สญัญาเช่าที่เหลืออยู่ โดยหลงัจากปี 2576 หากมีการปรบัเปล่ียนเทคโนโลยี TRUE และ DTAC จะยงัคงมี
ความตอ้งการใชเ้สาของกองทนุในการติดตัง้อปุกรณเ์พื่อส่ือสญัญาณ และใหบ้รกิารต่อลกูคา้ ดงันัน้เสาของ
กองทนุ DIF ที่ยงัคงมีอปุกรณข์อง TRUE และ DTAC มาติดตัง้อยู่รว่มกนันัน้ ถือเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่า
จะยงัคงตอ้งมีอปุกรณม์าติดตัง้บนเสาเพื่อส่ือสญัญาณและใหบ้รกิารอยู่  

 ประธาน ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมว่าในแง่ของประสิทธิภาพของเสาในการใหบ้รกิารไม่ไดม้ีความแตกต่างกนั 

 

ค าถามที ่11 สัดส่วนในการแลกเสาของกองทุน กับ TUC และ DTAC เป็นอย่างไร  

ค าตอบ ประธาน ชีแ้จงว่า ณ ปัจจุบนัจ านวนเสาที่ TUC แจง้ว่าจะท าการเปล่ียนทดแทนมีประมาณ 1,000 เสา ซึ่ง
ปัจจุบนัอยู่ในส่วนของเฟสแรก ซึ่งด าเนินการเปล่ียนทดแทนแลว้เป็นจ านวนประมาณ 300 เสา TRUE โดย
ในส่วนของค่าใชจ้่ายตามที่คุณสิรยา (ผูด้  าเนินการประชุม) ไดใ้หข้อ้มลูแลว้ว่า การเปล่ียนเสาทดแทนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพเสาเป็นความประสงคข์อง TUC ดงันัน้ กองทุน DIF จะไม่มีภาระค่าใชจ้่ายใด ๆ  โดยทาง
กองทุนจะมีการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และมีการจา้งที่ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบ ซึ่งทาง
กลุ่มทรูจะเป็นผูร้บัผิดขอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

 

ค าถามที ่12 ภาระดอกเบีย้ส าหรับอนาคต หากเป็นอัตราดอกเบีย้ขาขึน้กองทุนมีแนวทางการบริหารอย่างไร  

ค าตอบ ประธาน ชีแ้จงว่า กองทนุจะพิจารณาหาจงัหวะในการท่ีจะเขา้ท า Swap อตัราดอกเบีย้ 

 



ค าถามที ่13 อยากทราบว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดกรณียุบกองทุนมีอะไรบ้าง  และจะเกิดอะไรกับผู้ถือ
หน่วย  

ค าตอบ ประธาน ชีแ้จงว่า ตามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. เหตใุนการเลิกกองทนุไดแ้ก่  

(1) มีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 ราย ซึ่งเหตนุีเ้กิดขึน้ไดย้ากกบักองทนุ DIF เนื่องจาก

ปัจจบุนักองทนุมีผูถื้อหน่วยลงทนุจ านวนประมาณ 70,000 กว่าราย  

(2) มีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการออกไปจนท าใหทุ้นจดทะเบียนลดลงต ่ากว่า 2,000 ลา้นบาท ซึ่ง

ปัจจบุนักองทนุ DIF มีมลูค่าทรพัยสิ์นในแง่ของทนุจดทะเบียนเกินกว่าแสนลา้นบาท  

(3) มีค าสั่งเพิกถอนใหย้ตุิกองทนุรวมจากหน่วยงานก ากบัและควบคมุ ซึ่งเหตกุารณน์ีไ้ม่กระทบต่อกองทุน 

DIF เนื่องจากกองทนุมีการปฏิบตัิตามเกณฑข์อ้ก าหนดต่าง ๆ อย่างครบถว้น 

นอกจากนีใ้นแง่ของการจ าหน่ายทรพัยสิ์นนัน้จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งปัจจบุนัยงัไม่มี
เหตกุารณใ์นแง่ของการจ าหน่ายทรพัยสิ์นใด ๆ  

 

ค าถามที ่14 อยากทราบความเสี่ยงกรณีทีไ่ม่มีผู้เช่า หรือเทคโนโลยีเปลี่ยน  

ค าตอบ คุณพงษ์สกร ชี ้แจงว่า ส าหรับเสา และสาย FOC ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอนาคต
มากกว่า 10 ปีขึน้ไป โดยในส่วนของเสามีหนา้ที่ในการใชต้ิดตัง้อุปกรณเ์พื่อรบัส่งสญัญาณในลกัษณะ RF 
หรือ Radio Frequency ไปยังผูใ้ชง้าน เช่น ส่งสัญญาณไปยงัโทรศพัทม์ือถือ หรือส่งสัญญาณผ่าน Wi-Fi 
ตามบา้นเรือนของผูใ้ชบ้ริการ ดงันัน้ในแง่ของการส่ือสารจะยงัคงเป็นเทคโนโลยี RF ต่อไป หรือแมก้ระทั่ง
ปัจจุบนั ประเภทของ IoV หรือ Internet of Vehicle หรือพวกรถยนตไ์ฟฟ้า หรือ EV นัน้ ยงัคงใชเ้ทคโนโลยี 
RF ในการติดต่อส่ือสาร และใชง้านเช่นเดียวกัน ซึ่งจะตอ้งใชง้านผ่านเสา ในขณะที่สาย FOC มีไวส้  าหรบั
การเชื่อมต่อไปบา้นเรือน หรือเสาสญัญาณต่าง ๆ เพื่อแปลงสญัญาณจากแสงเป็นดิจิตอล และแปลงเป็น 
RF ในการส่ือสารไปผูใ้ชง้านโดยทั่วไป 

 

ค าถามที ่15 ขอให้ประมาณการ Yield ในระยะ 5 ปี  

ค าตอบ ประธาน ชี ้แจงว่า กองทุน DIF มีรายได้จากผู้เช่าหลักไปตลอดอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ ในส่วนของ
ค่าใชจ้่ายมีการก าหนดไวแ้ลว้เชน่เดยีวกนักบักลุ่มทรู เช่น ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา ค่ายา้ยเสา ค่ายา้ยสายลง
ใตด้ิน ดงันัน้ในแง่ของปัจจยัที่ส่งผลแปรผนัต่อผลการด าเนินงานของกองทนุรวมคือภาระดอกเบีย้ และการ
ช าระคืนเงินกู้ยืม โดยกองทุนมีแผนการช าระคืนเงินกูย้ืมที่ชัดเจน และกองทุนไม่มีการกูย้ืมเพิ่มขึน้จาก
ปัจจุบนั ซึ่งจ านวนเงินกูย้ืมจะค่อยๆ  ทยอยลดลง ดงันัน้ในแง่ของการประมาณการผลตอบแทนขอใหผู้ถื้อ



หน่วยลงทุนศึกษาโครงสรา้งการลงทุนของกองทุนว่าปัจจยัแปรผนัที่จะส่งผลกระทบกบักองทุนมีอะไรบา้ง 
ในอนาคต และในระยะเวลาอนัใกล ้ 

 

เม่ือทีป่ระชุมไม่มีค าถามเพิ่มเติม  ประธานจึงด าเนินการประชุมในล าดับเร่ืองต่อไป 

 

เร่ืองที ่2 รับทราบฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ประจ าปี 2567  

โดยผูด้  าเนินการประชมุ เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

 
 

 

 
 
 



การจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2567 
กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ โดยจ่ายเงินปันผล
อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
 
 
ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามค าถาม โดยมีผู้สอบถามเข้ามาดังนี ้
 
ค าถามที ่16 Net Profit ทีต่ิดลบ 7,000 ล้านบาท เพราะอะไร 
ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงว่า Net Profit ที่ติดลบ 7,000 ลา้นบาทในช่วงไตรมาส 4/2567 สาเหตหุลกัมาจาก

การลดลงของมูลค่าประเมินทรพัยสิ์นของกองทุนซึ่งมีมูลค่าลดลงประมาณ 10,000 ลา้นบาท เนื่องจาก
อตัราคิดลด หรือ Discount rate ที่ผูป้ระเมินใชใ้นการประเมินมีการปรบัตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2566 ซึ่ง
อตัราคิดลดนัน้ ในแง่ของ Sensitivity มีผลค่อนขา้งเยอะต่อมลูค่าการประเมิน ดงันัน้การเพิ่มขึน้ของอตัรา
คิดลดเพียงเล็กนอ้ยส่งผลใหม้ลูค่าการประเมินทรพัยสิ์นของกองทนุปรบัตวัลดลง  

 ประธานใหข้อ้มลูเพิ่มเติมว่า ในงบก าไรขาดทนุของกองทนุรายการท่ี 7 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ ซึ่งถือเป็น
ก าไรที่เป็นกระแสเงินสดของกองทุน โดยในปี 2567 กองทุนรวมมีก าไรประมาณ 11,663 ลา้นบาท ส่วน
รายการที่ 8 เป็นรายการทางบัญชี ซึ่งเป็นผลจากการประเมินมูลค่าจึงส่งผลให้งบการเงินของกองทุน
ปรบัตวัลดลงค่อนขา้งเยอะในส่วนของ Net Profit อย่างไรก็ตาม กองทุนพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากส่วนที่
เป็นก าไรเงินสด ท าใหใ้นปีที่ผ่านมากองทนุยงัคงจ่ายเงินปันผลไดใ้นอตัรา 0.8888 บาทต่อหน่วย 

 
 



ค าถามที ่17  ARPU ของ Q2-4/2567 ของ TRUE เป็นอย่างไร 

ค าตอบ ผู้ด  าเนินการประชุม ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลของ SCB EIC ภาพรวมของ ARPU หรือรายได้เฉล่ียโดย
ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รายงานว่าในปี 2566 มี ARPU อยู่ที่ 212 ต่อหมายเลขต่อเดือน 
และปรบัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 216 บาทต่อหมายเลขต่อเดือน ในปี 2567 ทัง้นีค้าดการณว์่าในปี 2568 มีแนวโนม้
ปรบัตัวเพิ่มขึน้โดยมีผลมาจากสัดส่วนของผูใ้ชบ้ริการบนโครงข่าย 5G ที่มีแนวโนม้ปรบัตัวเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการปรับตัวเพิ่มขึน้ของรายไดเ้ฉล่ียอาจจะไม่ไดม้ีการปรับตัวอย่างก้าวกระโดด 
เนื่องจากมีแรงกดดันจากแพ็คเกจราคาเริ่มตน้ที่เขา้ถึงง่าย และเพื่อเป็นการดึงดูดผูใ้ชบ้ริการใหเ้ขา้มาใช้
เพิ่มมากขึน้  

 

เม่ือทีป่ระชุมไม่มีค าถามเพิ่มเติม  ประธานจึงด าเนินการประชุมในล าดับเร่ืองต่อไป 
 
เร่ืองที ่3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ประจ าปี 2568 

โดยผูด้  าเนินการประชมุ เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาและเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  เป็น 
ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมประจ าปี 2568 โดยมีค่าตอบแทน 1,995,000 บาท โดยมีรายชื่อดงันี ้ 

 

บรษิัทจดัการ เห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ไพรซว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสมและไม่
มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่  จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 
 
ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามค าถาม โดยมีผู้สอบถามเข้ามาดังนี ้



 
ข้อเสนอแนะ  มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหน่วยลงทุน ขอให้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยควรให้ผู้สอบบัญชี

รายอื่นๆ เสนอค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทยีบกับรายเดิม  

ประธานนอ้มรบัขอเสนอแนะ และชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในแต่ละปีกองทุนจะมีการเจรจากบัผูส้อบบญัชีรายเดิม 
เนื่องจากในแง่ของการปฏิบัติงาน จะมีการประเมินในการปฏิบัติงาน เช่น มีความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง 
รวมถึงการใหค้  าแนะน าในแง่ของการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่ไดม้ีการอพัเดทหรือไม่ 
ซึ่งในปีที่ผ่านมา ผูส้อบบญัชีของกองทนุสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี และกองทุนไดม้ีการตรวจสอบ
และพิจารณาของค่าตอบแทนในปีที่จะมีการต่ออายุซึ่งสามารถเทียบเคียงไดก้บัตลาด ซึ่งบรษิัทจดัการเองก็
มีการใชบ้รกิารของผูส้อบบญัชีรายอื่นๆ เช่นเดียวกนั 

 

ค าถามที ่18 Key Audit Matter ของกองทุนมีรายการอะไรบ้าง  

ค าตอบ คุณชาลิสา ในฐานะตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษัท ไพรซว์อเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ชีแ้จงว่า 
Key Audit Matter ไม่ไดเ้ปล่ียนไปจากของปีที่แลว้ กล่าวคือการประกอบธุรกิจของกองทุน DIF ไม่ไดม้ีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดงันัน้ Key Audit Matter ที่ส าคญัจะเป็นเรื่องของการประเมินมลูค่าของเงินลงทุน
ในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทนุ โดยผูส้อบบญัชีจะตรวจสอบโดย 

(1) ประเมินความรูค้วามสามารถ ความเป็นอิสระ ของผูป้ระเมินอิสระ  

(2) ประเมินวิธีการ และความเหมาะสมของขอ้สมตติฐานหลกัที่ใชใ้นการวดัมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุ 

(3) ตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของอตัราคิดลดที่ผูป้ระเมินอิสระใชใ้นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นขอ

กองทนุ  

 

ค าถามที ่19 อัตราคิดลดมีหลักการปรับอย่างไร อัตราคิดลดดังกล่าวจะมีการปรับตัวอีกหรือไม่ จากปัจจัยใด 

ค าตอบ ผู้ด  าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า อัตราคิดลดมาจากอัตราถัวเฉล่ียของตน้ทุนทางการเงินของกองทุน โดย
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ Cost of Equity และ Cost of Debt โดยในปีที่ผ่านมา ในส่วนของ Cost of Debt 
ที่ผูป้ระเมินใชม้ีการปรบัตวัเพิ่มขึน้ ซึ่งสะทอ้นมาจากอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมของกองทุน โดยจะเห็นไดว้่าใน
ปี 2567 ที่ผ่านมา อตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมของกองทุนมีการปรบัตวัเพิ่มขึน้ ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมของ
กองทนุใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งอิงคอื THOR ซึ่งในปี 2567 อตัราดอกเบีย้ THOR เฉล่ียปรบัตวัเพิ่มขึน้ประมาณ 
0.5% จากปี 2566 ดงันัน้จึงส่งผลให ้Cost of Debt หรือตน้ทุนในส่วนของหนีสิ้นของกองทุนปรบัตวัเพิ่มขึน้ 
ทั้งนีอ้ัตราคิดลดของกองทุนจะมีการปรบัตัวอีกหรือไม่ ตอ้งดูว่าในปี 2568 นีอ้ัตราดอกเบีย้นโยบายของ
แบงกช์าติจะมีแนวโนม้เป็นอย่างไร โดยในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) มีมติ
ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% ในช่วงเดือนตลุาคม 2567 และในเดือนกมุภาพนัธ ์2568 ประชมุ
กนง. มีมติปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงอีก 0.25% ดงันัน้จึงตอ้งดวู่าแนวโนม้ในอนาคตจะมีการปรบัลด



อัตราดอกเบีย้นโยบายลงอีกหรือไม่ ทั้งนีทุ้ก ๆ 0.25% ของอัตราดอกเบีย้ที่ลดลง จะลดภาระค่าใชจ้่าย
ดอกเบีย้ของกองทนุประมาณ 65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเงินปันผลประมาณ 0.0061 บาทต่อหน่วย   

 

ค าถามที ่20 ปี 2567 มีผลขาดทุน แต่การจ่ายเงนิปันผลคือจ่ายจากก าไรสะสมใช่หรือไม่ 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ในไตรมาส 4/2567 มีผลขาดทุนจากการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน
ซึ่งเป็นรายการทางบัญชี ไม่ได้เป็นกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปจริง ดังนั้นในไตรมาส 4/2567 กองทุน
พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.2222 บาทต่อหน่วย จากผลการด าเนินงานของกองทนุ และก าไรสะสม   

 

ค าถามที ่21 การปรับปรุงก าไรสุทธิ เน่ืองจากการปรับปรุงอัตราคิดลดท าให้เกิดผลขาดทุนในปี 2567 ถ้า
แนวโน้มเป็นเช่นนี ้จะมีผลกระทบต่อการจ่ายเงนิปันผลในอนาคตหรือไม่ และกองทุนมีแนวโน้ม
การจ่ายปันผลอย่างไร  

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า การปรบัปรุงก าไรสุทธิในปี 2567 ที่ติดลบเนื่องจากการเพิ่มขึน้ในทรพัยสิ์น
สทุธิจากการด าเนินงานลดลง อนัเป็นผลมาจากการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุปรบัตวัลดลงซึ่งเป็น
รายการทางบัญชี อย่างไรก็ตามในแง่ของการพิจารณาจ่ายเงินปันผล กองทุนพิจารณาจ่ายจาก Net 
Investment Income หรือก าไรจากเงินลงทนุซึ่งเป็นกระแสเงินสดจรงิที่กองทนุไดร้บั  

ส าหรบัปัจจยัที่จะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของกองทนุ ไดแ้ก่ ภาระค่าดอกเบีย้เงินกูย้ืม และภการช าระ
คืนเงินตน้ของหนึเ้งินกูย้ืมของกองทุน โดยในปี 2568 กองทุนมีภาระที่จะตอ้งจ่ายคืนหนีเ้งินกูย้ืมประมาณ 
1,356 ลา้นบาท ปรบัเพิ่มขึน้ประมาณ 100 ลา้นบาทจากปี 2567 กระทบต่อการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 0.01 
บาทต่อหน่วย   

 

ค าถามที ่22 สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มของการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินของกองทุน 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงว่า ตามที่ใหข้อ้มลูก่อนหนา้นี ้เนื่องจากราคาประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุที่
ปรบัลดลงเป็นผลมาจากอัตราคิดลดที่เพิ่มขึน้ โดยมีปัจจัยหลักมาจาก Cost of Debt ที่เพิ่มขึน้ ดังนั้นจึง
ตอ้งดูว่าแนวโนม้ของอัตราดอกเบีย้จะลดลงหรือไม่ในอนาคต ซึ่งหากอัตราดอกเบีย้ปรบัลดลง ส่งผลให้  
Cost of Debt ของกองทุนปรบัลดลง อาจส่งผลใหอ้ตัราคิดลดปรบัลดลงเช่นเดียวกัน (ทัง้นีก้รณีที่ Cost of 
Equity ของกองทนุอยู่ในระดบัท่ีเท่าเดิม) เมื่ออตัราคิดลดปรบัลดลง ส่งผลใหร้าคาประเมินปรบัเพิ่มขึน้ได ้ 

 

 

 



ค าถามที ่23 ขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่า การแลกเสาจ านวน 1,000 เสา คือการน าอุปกรณบ์นเสา DIF ไปไว้ที่
เสาของ TUC และ DTAC ใช่หรือไม่ และมีเสาทีน่ าอุปกรณข์อง TUC หรือ DTAC มาไว้บนเสา DIF 
บ้างหรือไม่ 

ค าตอบ ประธาน ชีแ้จงว่า กองทุนเป็นเจา้ของเสา ซึ่งในแง่ของการปรบัโครงข่ายของกลุ่มทรูจะพิจารณาว่าเสาตน้
ไหนที่จะมีการใหบ้รกิารต่อผูใ้ชบ้รกิาร mobile ดงันัน้เสาตน้ไหนที่จะมีการใชง้านและซ า้ซอ้นกบัเสาของของ
กองทนุ TUC จะน าเสาที่จะใชง้านมาแจง้กองทนุเพื่อขอเปล่ียนเสาทดแทน ดงันัน้ในการแลกเสาจึงจะมีการ
ยุติการใชง้าน โดยการถอดอุปกรณจ์ากเสาที่ไม่ใช่งานไปติดตัง้อยู่บนเสาที่จะใชง้านแทน โดยหลกัการจะ
ด าเนินการในลกัษณะนี ้ ซึ่งนบัตัง้แต่ที่ TRUE และ DTAC ท าการควบรวมกัน จะเห็นไดว้่า DTAC ซึ่งเป็น
หนึ่งในผูเ้ช่าของกองทุนไดม้ีการทยอยลดการเช่าใชเ้สาของกองทุนลง และไปใชเ้สาเดียวกันกบั TRUE ที่มี
การเช่าใชเ้สาของกองทนุ DIF อยู่แลว้ ในส่วนของการแลกเสา ก็จะแลกเปล่ียนเสาของกองทนุที่จะไม่มีการ
ใชง้าน และทดแทนดว้ยเสาของ TUC หรือ DTAC ที่มีการใชง้านแทน  

 

ค าถามที ่24  TUC เป็นบริษัทในเครือ TRUE ใช่หรือไม่  

ค าตอบ  ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงว่า TUC เป็นบรษิัทในเครือ TRUE และเป็นหนึ่งในผูเ้ช่าหลกัปัจจบุนัของกองทนุ  

 

ค าถามที ่25 ในปี 2567 TRUE มีการขายหน่วยลงทุน DIF ออกหรือไม่  

ค าตอบ ผู้ด  าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ในปี 2567 TRUE ไม่ไดม้ีการขายหน่วยลงทุนของกองทุน DIF ออก และ
ปัจจบุนั TRUE เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุ ถือหน่วยลงทนุของ DIF ในสดัส่วนประมาณ 20%   

 

ค าถามที ่26 การประเมินราคาของทรัพยส์ินของกองทุน ประเมินจากสัญญาเช่าสิน้สุดปี 2576 ใช่หรือไม่ 

ค าตอบ ผู้ด  าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจากผู้ประเมินราคาอิสระ ใช้วิธี 
Income Approach กล่าวคือประเมินจากรายได ้ซึ่งรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นของกองทนุ
เป็นไปตามสญัญาเช่าหลกัที่มีอยู่ ซึ่งสญัญาเช่าเสาจะสิน้สดุในปี 2576 และสาย FOC จะสิน้สดุในปี 2576 
แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ไดช้ีแ้จงไปแลว้ในค าถามก่อนหนา้นี ้โดยหากเขา้เงื่อนไขตามที่ตกลงกนั กลุ่มทรู
จะตอ้งเช่าสาย FOC ยาวต่อไปอีกสงูสดุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจะสิน้สดุในปี 2586 โดยผูป้ระเมินมีสมมติฐานโดย
ใช ้Terminal Value กล่าวคือมองว่ากองทุนสามารถจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นที่กองทุนเขา้ลงทุนไปได้
เรื่อย ๆ ในอนาคต  

 

 



ค าถามที ่27 สัญญาเช่าทีจ่ะครบก าหนดในปี 2576 มีแนวโน้มที ่TRUE จะไม่ต่อสัญญาเช่าหรือไม่ และเหตุผล
ใดบ้างที ่TRUE จะไม่ต่อสัญญาเช่า 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงว่า ในแง่ของการประกอบธุรกิจของกลุ่มทรูมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเช่าใช่เสาของ
กองทุน เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณเพื่อให้บริการทั้ง Mobile Business และ Broadband 
Business ซึ่งรวมถึงการเช่าสาย FOC ดว้ย ดงันัน้หากกลุ่มทรูยงัคงอยู่ในธุรกิจโทรคมนาคม กองทนุมองว่า
ยงัคงมีแนวโนม้และมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเช่าใชท้รพัยสิ์นของกองทุนเพื่อประกอบธุรกิจและใหบ้ริการต่อ
ลกูคา้ของกลุ่มทรู ในกรณีที่ทรูจะไม่ต่อสญัญาเช่า จะเป็นกรณีที่กลุ่มทรูเลิกประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 

 

ค าถามที ่28 การทีก่องทุนมีภาระจ่ายเงนิต้นและดอกเบีย้เพิ่มขึน้ ส่งผลต่อเงนิปันผลลดลง 0.01 บาทต่อหน่วย 
อยากทราบว่ากระทบเงนิปันผล 0.01 บาทต่อไตรมาส หรือต่อปี 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงว่า ในปี 2568 กองทุนมีภาระที่ตอ้งช าระคืนเงินตน้ประมาณ 1,356 ลา้นบาท ซึ่ง
ปรบัเพิ่มขึน้จากปี 2567 ประมาณ 100 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเงินปันผล 0.01 บาทต่อหน่วยต่อปี  

 

ค าถามที ่29 ภาระผ่อนช าระหนีข้องกองทุนมีเงือ่นไขต้องช าระยอดเพิ่มขึน้ในแต่ละปีหรือไม่  

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ตามที่กองทุนท าการรีไฟแนนซเ์พื่อช าระคืนเงินกูย้ืมฉบบัเดิมที่ครบก าหนด
ช าระ และเขา้ท าสญัญาเงินกูย้ืมฉบบัใหม่เมื่อเดือนมีนาคม 2568 โดยมีเงื่อนไขตอ้งช าระคืนเงินตน้สดัส่วน 
30% ของวงเงินกูย้ืม หรือคิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 3,400 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยจ่ายคืนใน
สดัส่วนเท่ากนัตลอดระยะเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม กองทนุมีสญัญากูย้ืมเงินปี 2565 ซึ่งจะครบก าหนดช าระ
ในปี 2570 ดังนั้นจึงต้องดูว่าเงื่อนไขที่กองทุนจะตกลงกับกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อจะมีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลใหก้องทนุตอ้งช าระคืนเงินตน้ท่ีเพิ่มขึน้ในอนาคต 

 

ค าถามที ่30  มีความเป็นไปได้ทีก่อง Infra จะออกหุ้นกู้เหมือนกอง REIT หรือไม่ 

ค าตอบ ประธาน เรียนชีแ้จงในนามของคณะท างานของสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ ซึ่งปัจจบุนัสมาคมบรษิัทจดัการ
ลงทนุไดห้ารือกบัส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อชีป้ระเด็นในแง่ของกอง Infra และกอง REIT มีการประกอบธุรกิจคอื
การลงทุนในทรพัยสิ์นประเภทโครงสรา้งพืน้ฐาน และอสังหาริมทรพัย์เหมือนกัน โดยปัจจุบันกองทรสัตท์ี่
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์หรือลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานสามารถออกหุน้กูไ้ด ้ดงันัน้ทางสมาคมไดพ้ยายาม
ผลักดันเพื่อให้กอง Infra สามารถออกหุ้นกู้ไดเ้ช่นเดียวกับกองทรัสต ์หรือกอง REIT ทั้งนี ้จะตอ้งเข้าสู่
กระบวนการน าเสนอขอ้มลูต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อใหส้ านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาแกไ้ขเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
หากมีความคืบหนา้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ ซึ่งทางกองทุน DIF จะไดร้บัประโยชนห์ากมีการ
แกไ้ขเกณฑน์ี ้ 



 

ค าถามที ่31  กองทุนสามารถซือ้คืนหน่วยลงทุนได้หรือไม่ถ้ามีกระแสเงนิสดมาก ๆ  

ค าตอบ ประธาน ชีแ้จงว่า ตามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ยงัไม่มีขอ้ก าหนดว่าใหก้องทุนสามารถซือ้หน่วยลงทนุ
คืนได ้

 

ค าถามที ่32  กองทุนมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรม IT มาเป็นผู้ตรวจ Inspection และบ ารุงรักษาเสา
หรือไม่  

ค าตอบ คุณพงษ์สกร ชีแ้จงว่า ทรพัยสิ์นทัง้เสาและสาย FOC ของกองทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณแ์ผ่นดินไหวเมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา เสาของกองทุน DIF ไม่ไดร้บัผลกระทบ เนื่องจากเสามีการออกแบบใน
ลกัษณะที่มีการรองรบัแรงลมปะทะ ประมาณ 100 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดใ้นกรณี
ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว เนื่องจากจะมีการสั่นไหวหรือเคล่ือนที่ เหมือนกับมีแรงลมมาปะทะ ในมุมของ
วิศวกรรม ซึ่งโครงสรา้งของเสาสามารถรองรบัได ้และไม่ไดร้บัผลกระทบใด ๆ  นอกจากนีท้างกลุ่มทรู และ 
DTAC ได้มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบในการดูแลและซ่อมบ ารุงเสาเป็นปกติ รวมทั้งผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทุนไดม้ีการจัดจา้งผูเ้ชี่ยวชาญ มาตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นประจ าทุกปี
เช่นเดียวกนั  

 ประธาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กองทุนไดม้ีการจัดท าประกันภัยทรัพยสิ์นซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่เกิดเหตุ
แผ่นดินไหว ทัง้นีเ้หตกุารณแ์ผ่นดินไหวที่ผ่านมาเบือ้งตน้ไม่มีทรพัยสิ์นของกองทนุไดร้บัความเสียหาย  

 

ค าถามที ่33  ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า หรือการเกิดสงครามในกลุ่มประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือไม่ 

ค าตอบ ประธาน ชีแ้จงว่า ส าหรบัการใหบ้ริการโครงสรา้งพืน้ฐานของเสา และสาย FOC ของกองทุนต่อผูเ้ช่าหลกั
คือกลุ่มทรู ซึ่งการใหบ้ริการ รวมถึงผูใ้ชบ้ริการยงัคงเป็นผูใ้ชบ้ริการภายในประเทศเป็นหลกั ดงันัน้ในส่วน
ของแหล่งที่มาของรายไดท้ัง้ในส่วนของกองทนุ และกลุ่มทรู ปัจจุบนัยงัคงมาจากในประเทศ ดงันัน้ปัจจยัที่
จะมีผลจะเป็นในกรณีที่มีการลดการใชง้านการส่ือสารโทรคมนาคมภายในประเทศ ดงันัน้ปัญหาที่เกิดขึน้
ภายนอกประเทศกองทนุจึงมองว่าไม่มีผลกระทบใดต่อกองทนุ 

 

ค าถามที ่34  การผ่อนช าระหนีเ้พิ่มขึน้ทุกปี จะส่งผลให้เงนิปันผลลดลงไปเร่ือย ๆ ทุกปี ใช่หรือไม่ 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงว่า ตามสญัญาเช่าหลกัของกองทนุ ส าหรบัรายไดข้องทรพัยสิ์นประเภทกรรมสิทธ์ิ
ของกองทนุในส่วนของเสาโทรคมนาคม กองทนุมีรายไดเ้ติบโตเพิ่มขึน้ทกุปี ปีละ 2.7% ในส่วนของภาระหนี ้
เงินกูย้ืม กองทุนมีการช าระคืนเงินตน้ตามเงื่อนไขของสัญญากูย้ืมเงิน ซึ่งจะเป็นลักษณะลดตน้ ลดดอก 



ดังนั้นจึงตอ้งพิจารณาภาระค่าใชจ้่ายดา้นดอกเบีย้ของกองทุนประกอบดว้ย กล่าวคือในกรณีที่แนวโนม้
อตัราดอกเบีย้ปรบัลดลง โดยทุก ๆ  0.25% ที่ลดลง จะลดภาระค่าดอกเบีย้ของกองทนุไดป้ระมาณ 65 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราเงินปันผล 0.0061 บาทต่อหน่วย  

 

ค าถามที ่35 อัตราการยังไม่ได้ใช้ประโยชนข์องทรัพยส์ินกองทุน Non-Utilisation rate เป็นอย่างไร 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชมุ ขีแ้จงว่า Capacity ของเสา 1 ตน้ สามารถติดตัง้อปุกรณไ์ด ้4 Slots ซึ่งปัจจบุนันีก้ลุ่มท
รูซึ่งเป็นผูเ้ช่าหลกัเช่าใชป้ระมาณ 2.3 slots ต่อตน้ หรือคิดเป็นสดัส่วน 60% ของภาพรวมเสาทัง้หมด (non-
utilisation rate = 40%) ดงันัน้ Capacity ส่วนที่เหลือสามารถปล่อยเช่าใหก้ับผูเ้ช่ารายอื่นได ้ซึ่งปัจจุบนัมี 
บรษิัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) เป็นผูเ้ช่าของกองทนุ ในขณะท่ีอตัราการเช่าใชข้องสาย FOC โดยรวมอยู่
ที่ ประมาณ 80% ดังนั้น  non-utilisation rate ของสาย FOC อยู่ ที่  20% ซึ่ งสามารถปล่อยเช่ ากับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นไดเ้ช่นเดียวกัน โดยปัจจุบนักองทุนมี UIH เป็นผูเ้ช่าสาย FOC หากแต่เป็นการเช่าใช้
ในปริมาณที่นอ้ย อย่างไรก็ตามทาง TAM ในฐานะผูจ้ดัการทรพัยสิ์นโทรคมนาคมของกองทุนไดม้ีการเขา้
พบ และเจรจากับผูป้ระกอบการรายอื่น เพื่อพิจารณาเช่าทรพัยสิ์นของกองทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะตอ้งพิจารณา
ถึงต าแหน่งที่ตัง้เสา และ Routing ของสาย FOC ที่กองทุนมีว่าตรงตามความตอ้งการของผูเ้ช่าดว้ยหรือไม่ 
ซึ่ งหากมีการเช่าใช้ทรัพย์สินส่วนที่ เหลือของกองทุนเพิ่มขึ ้น ถือเป็นรายได้ที่ เพิ่มขึ ้นของกองทุน
นอกเหนือจากรายไดท้ี่กองทนุไดร้บัจากผูเ้ช่าหลกัคือกลุ่มทรู  

 

ตามที่มีผูถื้อหน่วยลงทุนส่งค าถามล่วงหนา้เขา้มาในระหว่างวันที่  6 มกราคม 2568  ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 และเป็น
ค าถามที่ไม่ซ  า้ซอ้นกับในที่ประชมุ ผูด้  าเนินการประชมุจึงสรุปประเด็นค าถามล่วงหนา้ดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัทราบ
เพิ่มเติม ดงันี ้ 

 

ค าถามที ่36 เสาสัญญาณของ BFKT ทีจ่ะได้รับการส่งมอบในปี 2568 จะมีผลท าให้ DPU เพิ่มขึน้หรือไม่  

ค าตอบ  ผู้ด  าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ตามข้อตกลงเบือ้งตน้ที่กองทุนไดท้ าไว้กับ BFKT ภายหลังที่รับมอบโอน
กรรมสิทธ์ิแลว้ ในส่วนของ Net Cash ที่กองทุนจะไดร้บัจะไม่นอ้ยลงไปกว่าเดิม ทัง้นีใ้นปัจจุบนักองทุนอยู่
ในระหว่างการเจรจากบักลุ่มทรู  

 

ค าถามที ่37 นอกจากเสาและสาย กองทุนมีแผนทีจ่ะลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ตามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. กองทุนสามารถลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน
อื่นได ้หากแต่ทรพัยสิ์นหลกัที่กองทนุจะเขา้ลงทนุจะตอ้งเป็นประเภทของธุรกิจโทรคมนาคมเป็นหลกั ดงันัน้
ในอนาคตทรพัยสิ์นท่ีกองทนุจะเขา้ลงทนุ จะเป็นเสาโทรคมนาคม และสาย FOC เป็นหลกั 



ค าถามที ่38 ราคาหน่วยของกองทุนตกลงไป จะมีการบริหารจัดการอย่างไรให้ราคาขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีความเชื่อม่ันทีจ่ะถือต่อไป 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดจะเป็นไปตาม Demand และ Supply 
การซือ้ขายในตลาด อย่างไรก็ตามในแง่ของปัจจยัพืน้ฐาน หรือการด าเนินงานของกองทนุ DIF ไม่ไดม้ีการ
เปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ สญัญาเช่าเสาจะสิน้สดุลงในปี 2576 ส่วนสาย FOC หากเขา้เงื่อนไขตามที่ตกลง
กัน สัญญาเช่าสาย FOC จะสิน้สุดลงไม่เกินปี 2586 ดังนั้นในแง่ของรายได ้และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับ
ทรพัยสิ์นที่กองทุนเขา้ลงทุนมีการก าหนดไวแ้ลว้อย่างแน่นอนตามสญัญาเช่าหลกั โดยในปี 2567 กองทุน
สามารถจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดใ้นอตัราที่เท่ากนัทกุไตรมาส ไตรมาสละ 0.2222 บาทต่อหน่วย 
คิดเป็นเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 0.8888 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอตัราผลตอบแทนประมาณ 10%  

 

ค าถามที ่39  สอบถามเกี่ยวกับการประยุกตใ์ช้ AI กับโครงสร้างพืน้ฐาน  

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงว่า ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุเขา้ลงทนุคือเสาโทรคมนาคม และสาย FOC และในแง่ของ
การจดัหาประโยชนจ์ะเป็นการปล่อยเช่าทรพัยสิ์นของกองทนุใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจโทรคมนาคม โดยเสาจะ
มี TUC เป็นผูเ้ช่าหลกัในการเช่าเสาเพื่อติดตัง้อปุกรณใ์นการรบัส่งสญัญาณ และสาย FOC กองทนุมี TICC 
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มทรูเป็นผูเ้ช่า ดงันัน้ในแง่ของการประยุกตใ์ช ้AI อาจจะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกับการ
ประกอบธุรกิจของกองทนุ หากแต่จะเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ หรือ Operator เช่น ทรู และ AIS มากกว่า 
นอกจากกนี ้AI ยงัสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บั IoT หรือ Internet of Things ตามที่คณุพงษ์สกรไดใ้หข้อ้มลู
น าเสนอในช่วงก่อนหนา้ 

 

ค าถามที ่40  กองทุนมีแผนลงทุนเพิ่มเติมส าหรับ Data Center หรือ Cloud Computing หรือไม่ 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประขุม ชีแ้จงว่า ปัจจุบนั Data Center เมื่อพิจารณารูปแบบหรือประเภทของการลงทุนจะถกู
จดัเป็นประเภทอสงัหาริมทรพัยม์ากกว่าโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึ่งปัจจุบนัมีกองทรสัตท์ี่จดัตัง้ขึน้และลงทุนใน
ทรพัยสิ์นประเภท Data Center อยู่แลว้  

 คุณพงษ์สกร ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนัการเขา้ลงทุนของกองทุนจะเป็นทรพัยสิ์นที่เรียกว่าเป็น Passive 
กล่าวคือ เสา และสาย FOC เป็นทรพัยสิ์นท่ีไม่ตอ้งใชไ้ฟ มีอายกุารใชง้านค่อนขา้งยาว แต่ทรพัยสิ์นประเภท 
Data Center จะเป็นอุปกรณป์ระเภท Active และมีการใชไ้ฟ มีอายุการใชง้านค่อนขา้งสัน้ ตอ้งมีการดูแล 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมที่มีค่าใชจ้่ายที่สูงกว่าอุปกรณ์ที่เป็น Passive ดังนั้นการลงทุนในอุปกรณ์ประเภท 
Active ค่อนขา้งมีความเส่ียง และมีการเสื่อมค่าที่รวดเรว็  

 

 



ค าถามที ่41  เสา และสาย FOC มีอายุการใช้งานเฉลี่ยกี่ปี 

ค าตอบ ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ตามขอ้มลูอา้งอิงจากผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเทคนิค เสา และสาย FOC มีอายุ
เฉล่ียประมาณ 30 ปี อย่างไรก็ตามหากมีการดูแลบ ารุงรกัษาที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาย FOC ที่น าลงใต้
ดิน มีความเป็นไปไดท้ี่จะมีอายกุารใชง้านท่ียาวขึน้ นอกจากนีท้างผูเ้ช่าหลกัมีหนา้ที่ในการดแูล บ ารุงรกัษา
ทรพัยสิ์นใหก้องทนุ 

 

ค าถามที ่42  TRUE มีแนวโน้มทีจ่ะขายทรัพยส์ินให้กองเพิ่มหรือไม่  

ค าตอบ ประธาน ชีแ้จงว่า กองทุนไดม้ีการติดตามกับกลุ่มทรู และ  DTAC เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการ
จดัการโครงข่าย และมีการเปล่ียนเสาทดแทนกับกองทุน ซึ่งหากมีการลงทุนเพิ่มเติมกองทุนจะตอ้งขอมติ
อนมุตัิการเขา้ลงทนุจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 

เม่ือทีป่ระชุมไม่มีค าถามเพิ่มเติม  ประธานจึงด าเนินการประชุมในล าดับเร่ืองต่อไป 
 

เร่ืองที ่4  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

ทัง้นี ้ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุน เสนอวาระ หรือหัวข้ออื่นเพื่อพิจารณา เข้ามา 

 

ประธาน ไดใ้ห้ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยแจ้งว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเขา้ร่วมรับฟัง และสอบถาม 
ส าหรับการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนรวม DIF ไดใ้น Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ไดทุ้กไตรมาส โดยกองทุนรวม DIF ไดร้่วมน าเสนอขอ้มลูผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่ไตรมาส 1/2567 ที่
ผ่านมา นอกจากนีก้องทุนรวมยงัมีจดหมายข่าว (Newsletter) ที่ไดม้ีการจดัส่งทางไปรษณียใ์หผู้ถื้อหน่วยลงทุนไปพรอ้มกับ
ซองเอกสารจ่ายเงินปันผล 

ทางบรษิัทจดัการจะเผยแพรร่ายงานการประชมุ ค าถาม - ค าตอบ ของที่ประชมุวนันี ้ทาง website ของบรษิัทจดัการ  
รวมถึงแจง้การเผยแพร่ขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทาง website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบั
จากวนัประชุม หรือภายในวนัที่ 6 พฤษภาคม 2568 ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มลูของกองทุนรวมไดท้ี่
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากัด ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์โทร . 02-777-7777 ในวนัและเวลาท าการ หรือติดตาม
ขอ้มลูข่าวสารกองทนุไดท้ี่  www.scbpropertyfund.com 

 

เมื่อไม่มีค  าถาม ขอ้เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานแจง้การปิดประชมุเวลา 11.42 น. และกล่าวขอบคณุทุก
ท่านที่มารว่มประชมุในวนันี ้ 
 

http://www.scbpropertyfund.com/


ปิดประชุมเวลา 11.42 น. 
  
 
  
 ลงชื่อ  ____________________________________   
 (นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม) 
 ประธานท่ีประชมุ 
 กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั 
 โดยบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 


